

## THƯ MỤC VỤ THÁNG 05/2024

### NOI GƯƠNG MẸ MARIA GIÁO PHẬN LONG XUYÊN TÍCH CỰC THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI

\*\*\*

Anh chị em thân mến!

Năm 2024, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đề ra đường hướng mục vụ là “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo Hội”. Để hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam trong Tháng Hoa tôn kính Mẹ Maria năm 2024, xin gửi đến anh chị em thư mục vụ tháng 5 với chủ đề: **“Noi gương Mẹ Maria, Giáo Phận Long Xuyên tích cực tham gia đời sống Giáo Hội”**.

Trước hết, chúng ta cùng suy niệm mầu nhiệm Mân Côi năm sự Vui, và cùng học hỏi nơi Mẹ Maria 5 bài học cho sự tham gia vào đời sống Giáo Hội:

Bài học từ ngắm thứ nhất, để có thể tham gia vào đời sống Giáo Hội, chúng ta phải **sống thiết thân với Chúa Giêsu**. Trong biến cố truyền tin (Lc 1, 26-38), Đức Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời mình, Chúa Giêsu hiện diện trong Mẹ, và hơn nữa, trở thành một bào thai sống và lớn lên trong lòng Mẹ. Như vậy, trước hết và trên hết, việc tham gia đời sống Giáo Hội cần phải được xây dựng trên nền tảng là kết hiệp thiết thân với Chúa, để đem lại hiệu quả là ta được biến đổi trở thành các chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô.

Bài học từ ngắm thứ hai, là **niệt tình với sứ vụ của Giáo Hội**. Ngay sau khi đón nhận Chúa Giêsu, Mẹ Maria vội vã lên đường, đem Chúa Giêsu đến gia đình bà Isave (Lc 1, 39-56). Với cuộc thăm viếng này, Đức Mẹ đã thể hiện tình cảm tự nhiên trong tương quan họ hàng và khiêm tốn phục vụ bà Isave trong lúc tuổi già mang thai và sinh con. Chính trong thiện chí biểu lộ tình cảm tự nhiên này, Mẹ Maria đã tham gia vào chương trình của Thiên Chúa đang hoạt động nơi gia đình bà Isave. Như vậy, sự tham gia đời sống Giáo Hội phải được thực hiện bằng sự dấn thân cho sứ vụ với niềm tin thác vào Chúa, và tin tưởng vào lòng tốt của con người.

Bài học từ ngắm thứ ba, là **thiết lập các tương quan với lòng hiếu khách**. Trong biến cố Chúa Giêsu được sinh ra tại hang đá Belem (Lc 2, 1-20), Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Hài Nhi, trong cảnh nghèo của chuồng bò không cửa ngăn cách, đã mở rộng lòng

đón nhận các mục đồng với lòng hiếu khách. Đó là những người nghèo, người lao động sống bên lề xã hội. Trong môi trường thiên nhiên của Miền Tây Nam Bộ, và trong nền văn hóa miệt vườn, thiết lập tương quan với lòng hiếu khách, với nếp sống giản dị, liên kết với người nghèo và trở nên nghèo giữa những anh chị em nghèo tại địa phương, là một thái độ phù hợp để tham gia đời sống Giáo Hội địa phương Long Xuyên.

*Bài học từ ngắm thứ tư*, là **Can đảm sống niềm tin và tử đạo**. Trong biến cố dâng con trong đền thờ (Lc 2, 22-35), Đức Mẹ đã giới thiệu Chúa Giêsu cho cụ già Simêon và can đảm chấp nhận thân phận đau khổ cùng với con như lời tiên tri đã nói về người con và về chính mình: *“Trẻ này còn là dấu hiệu cho người đời chống bóng... Còn bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà.”* (c.34). Tiếp tục công trình của các vị tiền bối tử đạo, điển hình là hai thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, mọi thành phần dân Chúa của Giáo Phận cần chấp nhận dần thân tham gia đời sống Giáo Hội với mồ hôi, nước mắt, cùng máu đổ ra trên phần đất Long Xuyên, để trở thành *“hạt giống phát sinh Kitô hữu”* cho Giáo Phận.

*Bài học từ ngắm thứ năm*, là **xây dựng sự hòa điệu trong cộng đoàn**. Đức Mẹ cùng Thánh Giuse và Chúa Giêsu tại Nazareth (Lc 2, 41-52) đã hình thành gia đình của Thiên Chúa, là hiện thân của Nước Thiên Chúa, nước của yêu thương và hiệp nhất. Để xây dựng gia đình của Thiên Chúa trên phần đất Long Xuyên, toàn thể dân Chúa trong Giáo Phận cần phải sống và cổ võ cách sống hòa điệu. Quả thật, đây phải là đường hướng của Giáo Phận: *“Tham gia, hiệp thông, đồng trách nhiệm vì sứ vụ”*. Sống hòa điệu, hòa điệu với Chúa, với nhau và với mọi thụ tạo, là cách thể tham gia đời sống Giáo Hội, để xây dựng gia đình của Thiên Chúa, theo mô hình Thánh Gia, và hơn nữa theo mô hình Thiên Chúa Ba Ngôi.

Anh chị em thân mến!

Hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo Hội”, Giáo Phận cổ vũ việc thực hành các công việc đạo đức bình dân, nhằm mục đích tham gia đời sống Giáo Hội tại địa phương. Đó là những thực hành đạo đức phổ biến sau đây: Tham dự châu Thánh Thể; Tham dự phiên châu lượt của giáo xứ; Lăn chuỗi Mân Côi; Lăn chuỗi Lòng Thương Xót; Đọc kinh gia đình hằng ngày; Đọc kinh liên gia; Đi chặng đàng Thánh Giá; Viếng xác và đọc kinh cầu nguyện cho người mới qua đời; Xin lễ và đọc kinh cầu nguyện cho người thân trong ngày giỗ; Đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn tại đất thánh; Tham gia các sinh hoạt của các hội đoàn đạo đức trong giáo xứ; Tôn kính tượng ảnh Chúa, Đức Mẹ và các Thánh; Kính Thánh Giuse vào các ngày Thứ Tư và trong Tháng Ba; Kính Đức Mẹ vào các ngày Thứ Bảy, trong Tháng Năm và Tháng Mười; Kính Thánh Tâm vào các ngày Thứ Sáu và trong Tháng Sáu; Đi hành hương... và còn nhiều thực hành đạo đức khác nữa theo truyền thống và tập tục địa phương.

Đặc biệt trong Tháng Năm này, chúng ta khích lệ nhau noi gương Mẹ Maria tích cực tham gia đời sống Giáo Hội. Gương mẫu của Mẹ Maria là:

Với tính chất của một người phụ nữ nhà quê tại Nazareth, Đức Mẹ hiện diện để cùng Chúa Giêsu âm thầm khiêm tốn chia sẻ giữa cộng đoàn, gia đình và làng xóm. Với tình mẫu tử, Đức Mẹ hiện diện để cùng Chúa Giêsu quảng đại phục vụ cộng đoàn. Tự xưng là nữ tỳ của Thiên Chúa, Đức Mẹ hiện diện để cùng Chúa Giêsu can đảm tự hủy. Chia sẻ, phục vụ, và tự hủy là cách thế Đức Mẹ tham gia đời sống Giáo Hội để hình thành một gia đình mới cho Thiên Chúa: “*Ai là mẹ ta, ai là anh em ta, đó là những người thực hành ý muốn của Thiên Chúa*” (x. Mt 12, 50).

Với những suy tư trên, Giáo Phận Long Xuyên được đề nghị thực hiện những gợi ý sau đây:

1. Trong Tháng Hoa, các giáo xứ, giáo họ **tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ**. Ước mong các cuộc dâng hoa trở thành sinh hoạt đạo đức hội nhập văn hóa đúng nghĩa, để con cái của Mẹ được phúc lành của Mẹ trong nỗ lực tham gia đời sống Giáo Hội. Để được như vậy, Giáo Phận khích lệ gắn liền việc dâng hoa với việc lần chuỗi Mân Côi và cung nghinh tượng Đức Mẹ. Cùng với thư mục vụ này, Tòa Giám Mục gửi đến anh chị em tài liệu “*Hướng dẫn thực hành lòng đạo đức bình dân trong Giáo Phận Long Xuyên*”.

2. Noi gương Mẹ Maria đi thăm bà Isave, chúng ta, cá nhân hay tập thể, được khích lệ **thực hiện các cuộc thăm viếng**, trong cũng như ngoài giáo xứ, giáo họ, với ước mong được phục vụ, cho đi và đón nhận. Trong các cuộc thăm viếng này, như Mẹ Maria, chúng ta trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần tham gia đời sống Giáo Hội.

3. Giữa thiên nhiên cô tịch của đêm khuya mùa giá rét tại hang đá Belem, Mẹ đã cùng các mục đồng đón nhận Tin Mừng Chúa Giáng Sinh. Noi gương tập thể Bêlem ngày xưa, chúng ta cùng với anh chị em trong cộng đoàn, tham gia vào việc **chăm sóc và bảo vệ môi trường thiên nhiên**. Nhờ đó, môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp, và an toàn, nơi ta và anh chị em ta đang sinh sống, và cũng là nơi đang được biến đổi trở thành trời mới đất mới.

4. Bên cạnh làm sạch môi trường thiên nhiên, chúng ta còn có trách nhiệm **làm sạch môi trường xã hội**, cụ thể là loại trừ các hình thức bạo hành trong gia đình, làm sạch các tệ nạn xã hội, loại bỏ các hình thức bóc lột và bất công. Hơn nữa, chúng ta được cổ vũ tham gia đời sống Giáo Hội để xây dựng một xã hội theo tinh thần của Kinh Hòa Bình, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp...

5. Để có thể thi hành sứ vụ tham gia đời sống Giáo Hội theo Tin Mừng cách hữu hiệu, chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria, sống khiêm tốn trong các tương quan. Cụ thể, Giáo Phận quan tâm đến việc *tổ chức các buổi tiệc*. Theo hướng dẫn của Giáo Phận, các buổi tiệc cần được tổ chức làm nổi bật 5 vẻ đẹp: vẻ đẹp đạo đức, vẻ đẹp bác ái, vẻ đẹp hiệp nhất, vẻ đẹp truyền thống, và vẻ đẹp giản đơn. Chính trong những vẻ đẹp này, chúng ta đang giới thiệu Tin Mừng của Chúa hiện diện với khuôn mặt vui tươi, hiền khách, và chúc phúc.

Cùng với các thực hành đạo đức bình dân, đặc biệt việc dâng hoa Tháng Năm tại các giáo xứ, giáo họ trong Giáo Phận, chúng ta còn được mời gọi tham gia cuộc hành hương tôn kính Đức Mẹ vào ngày 13/05 tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, như là thiện chí biểu lộ sự tích cực tham gia đời sống Giáo Phận. Chúng ta kính dâng những thiện chí này như những bông hoa muôn sắc hương lên Mẹ Maria, xin Mẹ chúc phúc cho tất cả chúng ta.

**✠ Giuse Trần Văn Toàn**  
**Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên**